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Ásvellir 

 
7. fundur  starfshóps um uppbyggingu Ásvalla var haldinn á Ásvöllum ,  

þann 29. október 2015 kl. 17:00. 
 

Viðstaddir voru. 
Starfshópur. 
Helga Ingólfsdóttir, formaður HI  
Helga B Arnardóttir HBA   
Friðþjófur H Karlsson FHK forföll 
Samúel Guðmundsson SG  
Þorgeir Haraldsson ÞH  
  
Með starfshópnum starfa: 
Sigurður Haraldsson SH Sviðsstjóri 
Geir Bjarnason GB íþróttafulltrúi forföll  
Magnús Gunnarsson MG Framkvæmdastjóri Hauka 
 

Eftirfarandi var tekið fyrir. 
 

1. Samþykkt fundargerða: 6. fundargerð samþykkt. 
 
2. Staða á framkvæmdum vegna gervigrass. 
Á fundinn mættu Ágúst Sindri Karlsson formaður knattspyrnudeildar og Haukur J. 
Eiríksson, verkfræðingur og fóru þeir yfir stöðu framkvæmda vegna gervigrass. 
Verkefnið er mjög langt á veg komið og ætti gervigrasið að vera lagt á næstu 
dögum Haukur fór einnig yfir stöðu á kostnaði vegna framkvæmdarinnar.  
Heildarkostnaður er um 116,5 m króna sem skiptist 90% Hafnarfjarðarbær og 
10% Haukar.  

  
3. Áfangaskýrsla starfshópsins. 
Helga Ingólfsdóttir lagð fram áfangaskýrslu starfshópsins, var farið yfir skýrsluna 
og hún rædd. Starfshópurinn samþykkt áfangaskýrsluna og vísar henni áfram til 
umhverfis- og framkvæmdaráðs.  
 

 
 Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:10. 

Umhverfis- og 
skipulagsþjónusta 


